

'ตลาดน้ำดำเนิน'ต้นแบบไร้ควัน เดินหน้าขยายผลตลาดปลอดบุหรี่

ราชบุรี : ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายวีรส ประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดำเนินสะดวก นายชยุต กมลคุณาทัช นายกสมาคมสมาคมนักประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงราชบุรี เครือข่ายแห่งชาติเพื่อการไม่สูบบุหรี่จ.ราชบุรี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงพื้นที่นั่งเรือไปตามลำคลองดำเนินสะดวก ซึ่งเป็นตลาดน้ำภาคการท่องเที่ยวของ จ.ราชบุรี เพื่อออกประชาสัมพันธ์และแจกสติ๊กเกอร์การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ภายในคลองดำเนินสะดวกให้กับบรรดาผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว ร้านค้าที่อยู่บริเวณริมคลองดำเนินสะดวก เพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ทราบและตระหนักถึงโทษของควันบุหรี่ พร้อมทั้งจัดโซนสำหรับผู้ที่ต้องการสูบบุหรี่อีกด้วย เพื่อไม่ให้ควันบุหรี่ลอยไปกระทบต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยวภายในตลาดน้ำดำเนินสะดวก

นายชยุต กมลคุณาทัช นายกสมาคมสมาคมนักประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงราชบุรี เครือข่ายเพื่อการไม่สูบบุหรี่ จ.ราชบุรี - กล่าวว่า ทางเครือข่ายเพื่อการไม่

สูบบุหรี่ ได้ตระหนักว่าในปัจจุบันปัญหาบุหรี่ ยังคงเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อด้านสุขภาพเป็นหลัก โดยเฉพาะเยาวชน ที่มีอัตราการสูบเพิ่มขึ้น มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ สสส. จึงเดินทางจัดกิจกรรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง โดยที่ราชบุรีตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นตลาดท่องเที่ยวระดับโรค มีนักท่องเที่ยวต่างชาตินักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละวัน จึงได้เข้ามาร่วมกันหลายภาคส่วนเดินหน้าเอาใจจริงในการแก้ไขปัญหาด้วยด้วยการนำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ สติ๊กเกอร์ข้อความประชาสัมพันธ์งดสูบบุหรี่ ออกรณรงค์สร้างจิตสำนึก สร้างความรู้ความเข้าใจ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ในกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มผู้บริโภค และนักท่องเที่ยว ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ ในสถานที่สาธารณะ เพื่อให้เป็นตลาดน้ำปลอดบุหรี่ต้นแบบ พร้อมทั้งจะขยายผลไปยังตลาดอื่น ให้เป็นตลาดปลอดบุหรี่ ในปี 2561 ทั้งนี้จะได้เป็น "ตลาดน้ำดำเนินสะดวกปลอดบุหรี่" อย่างแท้จริง รวมไปถึงการปกป้องสิทธิการมีสุขภาพที่ดีของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ แต่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของบุคคลอื่นหรือที่เรียกว่า ผู้สูบบุหรี่มือสองและมือสาม อีกด้วย